

Trường Sa - Khát vọng trường tồn

KỶ 2: ĐIỂM TỰA CỦA NGƯỜI DÂN

Không chỉ là nơi tàu, thuyền tránh trú bão, âu tàu tại đảo Đá Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) còn cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cho ngư dân khi cần thiết. Đặc biệt, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây còn mua thuyền sản cho ngư dân, vận hành và khai thác nhà máy sản xuất nước đá, kho đông, kho lạnh, giúp ngư dân yên tâm hơn khi vươn khơi bám biển.



Tàu, thuyền của ngư dân neo đậu tại âu tàu đảo Đá Tây A...



Ngư dân tiếp nhận nước ngọt ở âu tàu đảo Đá Tây A để tiếp tục chuyến đi biển dài ngày.

thuốc men, nước ngọt miễn phí... đặc biệt, dầu máy được cung ứng bằng với giá trong đất liền. Theo Đại úy Phạm Đình Khải, quê huyện Vũ Thư, Chính trị viên đảo Đá Tây A, vùng biển Trường Sa quanh năm nhiều sóng dữ, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên có bão; do đó, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trên đảo còn thường xuyên theo dõi thời tiết, hoạt động đánh bắt của ngư dân và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn, thuyền về các âu tàu để tránh trú bão kịp thời và cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Để tránh những sơ suất đáng tiếc, lính đảo phải luyện tập thành thục các phương án tối ưu và linh hoạt nhất.

Để ngư dân yên tâm bám biển
Tại khu vực đảo Đá Tây và những đảo, điểm đảo lân cận thường xuyên có khoảng 800 tàu của ngư dân đánh bắt mực, cá ngừ đại dương... Để ngư dân yên tâm bám biển, từ năm 2005, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã được thành lập tại đảo Đá Tây. Ông Hồ Mạnh Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây cho biết, đơn vị hiện có 15 cán bộ, nhân viên, 11 tàu chuyên dụng trong đó 10 tàu chuyên chở nhu yếu phẩm, lương thực và 1 tàu chở dầu, hàng hóa hỗ trợ ngư dân trên biển. Trung tâm cung cấp nước ngọt,

Năm 2017, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây đã cung cấp cho ngư dân 22 tấn lương thực, thực phẩm, gần 1.800m³ nước ngọt, 275.000 lít dầu, 25.205 cây đá, sửa chữa 26 tàu, cứu hộ nhiều trường hợp ngư dân gặp nạn trên biển...

lượng thực, thực phẩm và sửa chữa tàu miễn phí cho ngư dân.

Tháng 10/2017, Trung tâm bắt đầu triển khai việc mua cá, mực cho ngư dân đồng thời xây dựng thêm kho lạnh tích trữ được 800 cây đá/ngày và một kho đông có thể thu mua 5 tấn cá/ngày. Đó là cơ sở để trung tâm triển khai dịch vụ cho ngư dân thuê kho tích trữ thủy sản trong những chuyến đi biển dài ngày. Trong tương lai, đây sẽ là trung tâm dịch vụ phát triển năng động tại Trường Sa, tạo động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Ông Đoàn Văn Tâm (quê tỉnh Bình Định), chủ một tàu đang khai thác cá ở vùng biển Trường Sa cho biết: Ngư dân chúng tôi rất yên tâm khi đánh bắt trên vùng biển này. Mỗi khi hết dầu, hết đá hay nước ngọt chúng tôi lại chạy vào âu tàu này để nhờ tiếp tế hay khi trúng luồng cá, ngư dân vào đây bán rồi lại tiếp tục ra khơi. Trước kia, khi

(còn nữa)
NGUYỄN THỜI

Phần mềm AGA được nghiên cứu từ năm 2016 và đã đạt giải khuyến khích hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VII. Phần mềm AGA có dung lượng hơn 10Mp, dễ cài đặt và sử dụng trên máy tính. Các gia đình, các trường học có thể cài đặt trực tiếp trên máy tính để giáo dục con em và học sinh của mình. Thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, tác giả giải pháp chia sẻ: Để có thể cài đặt phần mềm AGA, máy tính cần chạy hệ điều hành Windows và có cài phần mềm Net Framework 4.0 trở lên. Khi đã cài đặt phần mềm, máy tính sẽ tự động hiển thị hình ảnh và câu nói có tính chất giáo dục và cảnh báo nhằm giúp học sinh thay đổi suy nghĩ của mình về việc chơi game. Cụ thể, phần mềm sẽ hiển thị những hình ảnh theo một chu kỳ thời gian do người quản trị phần mềm đặt trước. Nếu không đạt thì thời gian mặc định sẽ là 20 phút. Hình ảnh khi hiển thị sẽ được ưu tiên trên màn hình máy tính (desktop). Học sinh chỉ có thể tắt hình ảnh khi nhấn nút đồng ý. Những hình ảnh hiển thị sẽ giúp học sinh nhìn thấy những tác hại và hậu quả nghiêm trọng của việc chơi game quá nhiều, từ đó thay đổi nhận thức và hành vi của mình. Bên cạnh đó, phần mềm cũng chia sẻ những kinh nghiệm nên người chơi thời sự muốn từ bỏ game.

Thầy giáo Cao Văn Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Thống Nhất cho biết: Mạng internet ngày càng được nâng cấp, mở rộng như hiện nay càng tạo cơ hội cho game phát triển. Các nhà sản xuất liên tục cho ra đời các sản phẩm game online mới tạo sự say mê trong giới trẻ, nhất



Những hình ảnh được thông báo trên màn hình sau khi cài đặt phần mềm.

Phần mềm giúp học sinh tránh nghiện game

Game giúp con người giải trí song cũng dẫn tới nhiều hệ lụy. Việc chơi game liên tục trong thời gian dài không chỉ gây tổn hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới hành động, lối sống và nhân cách đạo đức, nhất là với thế hệ trẻ. Trước nỗi lo lắng của nhiều gia đình, nhà trường và xã hội, thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, giáo viên Trường THCS Thống Nhất (Hưng Hà) đã đưa ra giải pháp "Phần mềm giáo dục giúp học sinh tránh nghiện game" (viết tắt là phần mềm AGA).



Học sinh được phân tích về những tác hại của việc chơi game thời xuyên.

là học sinh. Khi thấy giáo viên đưa ra ý tưởng, Trường đã tạo mọi điều kiện về vật chất, động viên tinh thần để tác giả sớm đưa ra sản phẩm của mình. Hiện nay, giải pháp đã được áp dụng tại Trường THCS Thống Nhất và một số trường lân cận như THCS Đồng Đô, THCS Bắc Sơn. Sau một năm phần mềm AGA được

cài đặt trên hệ thống máy tính của nhà trường, qua các giờ học tin học, những hình ảnh hiện ra học sinh đã hiểu được tác hại của game. Nhờ đó, số học sinh thường xuyên chơi game giảm từ 75 xuống còn 5 em. Trường không có học sinh trốn học đi chơi game, kết quả về đánh giá đạo đức, học tập nâng lên rõ rệt. Số

tiền từ việc ăn quà vặt, chơi game được sử dụng quyên góp để giúp đỡ học sinh nghèo mua sách, dụng cụ học tập. Tình trạng bạo lực học đường giảm rõ rệt, không còn tình trạng học sinh tụ tập, gây gổ trước cổng trường.

Bằng niềm đam mê, nghiên cứu, sáng tạo, thầy giáo Nguyễn Thanh Hải đã vượt qua những khó khăn khi phải tự mày mò ngôn ngữ lập trình C# dù là giáo viên dạy Toán, mất nhiều thời gian đọc và nghiên cứu nhiều tài liệu để cho ra đời phần mềm AGA. Để sử dụng, phần mềm có thể ứng dụng rộng rãi ở nhiều trường học trên cả nước. Đây được coi là giải pháp tuyên truyền thường xuyên, hữu ích nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, từ đó giúp các em tránh nghiện game ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ giải pháp của thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, hy vọng sẽ có nhiều giải pháp, sáng chế mới giúp học sinh linh hoạt hơn trong học tập, phát triển tư duy, có lối sống lành mạnh.

HOÀNG LANH



Nỗ lực hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách xã hội ưu việt của Đảng, Nhà nước ta. Mục tiêu hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân là nhằm bảo đảm quyền và lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Với ý nghĩa nhân văn, thiết thực, thời gian qua, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người dân. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020, những ưu việt của chính sách BHYT càng được các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng, ngày càng đi vào cuộc sống. Người dân ngày càng nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế để tích cực hưởng ứng tham gia.

Vi vậy, số lượng người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh mỗi năm một tăng. Nếu như năm 2013 toàn tỉnh có 1.218.076 người tham gia BHYT, chiếm 68,11% dân số thì năm 2017 đã tăng lên 1.541.200 người, chiếm 86,08% dân số. Cùng với mở rộng đối tượng tham gia BHYT, chất lượng dịch vụ và việc thực hiện các chế độ, chính sách BHYT cũng được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Để thực hiện được điều đó, ngành Bảo hiểm xã hội luôn coi trọng xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ từng giai đoạn. Vì vậy,

việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHYT ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt việc khám chữa bệnh BHYT. Triển khai thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT và hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối, liên thông giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các cơ sở khám chữa bệnh để cung cấp, tra cứu dữ liệu thẻ BHYT thuận lợi cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở, ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội tổ chức tốt việc khám chữa bệnh BHYT từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh. Cùng với

chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT mà còn đồng thời bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, công bằng cho mọi đối tượng có thẻ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở, ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội tổ chức tốt việc khám chữa bệnh BHYT từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh. Cùng với

các bệnh viện công lập, các bệnh viện tư nhân cũng được tạo điều kiện tham gia khám chữa bệnh BHYT, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm bình đẳng trong khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh và công bằng cho các đối tượng tham gia BHYT.

Đề tạo thuận lợi cho người dân, các cơ sở khám chữa bệnh đã không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng khám, điều trị. Bên cạnh tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, các bệnh viện đã chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao để triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, giúp bệnh nhân không phải

chuyển tuyến trên, đồng thời triển khai thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ khám chữa bệnh, thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế đối với người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh... Vì vậy, chất lượng các dịch vụ y tế được nâng lên,

quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được bảo đảm. Qua từng năm, các chỉ số khám chữa bệnh BHYT đều tăng với tốc độ cao. Đồng chí Đỗ Thanh Giang cho biết thêm: Riêng số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT tăng từ 1.764.360 lượt người năm 2013 lên 2.620.246 lượt người năm 2017. Chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng từ 746,7 tỷ đồng năm 2013 lên 1.822,6 tỷ đồng năm 2017. Nhóm người gặp nhiều khó khăn về kinh tế trong xã hội như người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... đều được chăm sóc sức khỏe thông qua BHYT.

Việc tham gia BHYT đã đem đến cho người bệnh nhiều quyền lợi, giảm thiểu những khó khăn do gánh nặng chi trả viện phí, nhất là với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, tham gia BHYT và hưởng tới BHYT toàn dân không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cũng như sự phát triển bền vững của xã hội.

HÀ DUNG



Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư nhiều thiết bị y tế hiện đại phục vụ người bệnh.